

KẾT LUẬN**HỘI NGHỊ LẦN THỨ 30 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025****Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng ĐT.377 (đường quy
hoạch mới), đoạn từ điểm giao với ĐH.73 đến điểm giao với ĐT.376**

Ngày 17 tháng 4 năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 30. Sau khi xem xét, thảo luận nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm về nội dung Báo cáo¹ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng ĐT.377 (đường quy hoạch mới), đoạn từ điểm giao với ĐH.73 đến điểm giao với ĐT.376, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất kết luận như sau:

1- Về chủ trương, đồng ý việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng ĐT.377 (đường quy hoạch mới), đoạn từ điểm giao với ĐH.73 đến điểm giao với ĐT.376 theo quy định của pháp luật để bảo đảm hiệu quả đầu tư, phù hợp với nhu cầu giao thông, đi lại thực tế của nhân dân và chi phí đầu tư dự án tăng lên.

2- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan:

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (gồm quy mô, tổng mức đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật, trong đó điều chỉnh:

+ Trắc ngang tuyến đối với đoạn từ sông Điện Biên đến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như sau:

Chiều rộng mặt đường $B_m = 2 \times 10,5 \text{ m} = 21 \text{ m}$;

Chiều rộng dải phân cách giữa $B_{dpc} = 18 \text{ m}$;

Chiều rộng lề đường $B_{ld} = 2 \times 1,0 \text{ m} = 2 \text{ m}$;

Chiều rộng nền đường $B_n = 41 \text{ m}$;

Chiều rộng giải phóng mặt bằng $B_{gpmb} = 45 \text{ m}$.

+ Tổng mức đầu tư dự kiến 363.040 triệu đồng.

+ Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 207.962 triệu đồng và ngân sách huyện Kim Động 155.078 triệu đồng.

¹ Báo cáo số 105-BC/BCSD ngày 10/4/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh.

- Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, nhất là về đầu tư công, tài chính, ngân sách, giao thông, thủy lợi, xây dựng, quy hoạch, đất đai, bảo vệ môi trường; phù hợp với Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 28/6/2021 của Tỉnh ủy về Chương trình phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, xây dựng và quy hoạch liên quan của tỉnh và huyện Kim Động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang có hiệu lực.

- Rà soát kỹ lưỡng, đánh giá đúng hiện trạng, xác định chính xác quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự án và các nhiệm vụ, khối lượng công việc, nội dung, hạng mục dự án được điều chỉnh. Tính toán chính xác chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí tư vấn, quản lý và chi phí dự phòng phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chuyên ngành, an toàn giao thông, công trình thủy lợi, định mức xây dựng, suất đầu tư, giá vật liệu xây dựng, thiết kế xây dựng.

- Rà soát, đánh giá toàn diện, khách quan tác động của việc điều chỉnh dự án, nhất là về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, kỹ thuật, thiết kế, thi công; bảo đảm đầu tư công trình hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đồng bộ, có tính kết nối với các tuyến đường hiện hữu và theo quy hoạch; không gây ách tắc, xung đột giao thông trên tuyến đường. Quản lý chặt chẽ quy hoạch tuyến đường; phân kỳ hợp lý đầu tư toàn bộ tuyến đường theo quy hoạch được duyệt (đường cấp II đồng bằng, 4 làn xe); thực hiện cấm cọc chỉ giới theo quy hoạch tuyến đường được duyệt để quản lý đất đai, xây dựng.

- Đánh giá, xác định đúng quy mô, diện tích cơ cấu đất phải thu hồi và đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch và nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, giao thông ở thời điểm hiện tại và trong dài hạn; chủ động bố trí tái định cư đối với các hộ gia đình có đất ở bị thu hồi (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Lựa chọn, quyết định cơ quan chủ đầu tư, nhà thầu, bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật và có năng lực, kinh nghiệm tốt thực hiện triển khai dự án. Thực hiện bố trí đủ vốn và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án gắn với bảo đảm chất lượng công trình theo Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025; đến năm 2025 hoàn thành, đưa vào sử dụng hiệu quả công trình.

- Chịu trách nhiệm về thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo, kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn cơ quan chủ đầu tư và nhà thầu. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư. Dự án được triển khai khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3- Huyện ủy Kim Động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan và ủng hộ việc triển khai dự án; thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật; bảo đảm bố trí kịp thời, đầy đủ phần vốn đối ứng theo cam kết; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo đúng Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của HĐND tỉnh.

4- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng ĐT.377 (đường quy hoạch mới), đoạn từ điểm giao với ĐH.73 đến điểm giao với ĐT.376 để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Huyện ủy Kim Động, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các Ban Đảng tỉnh và cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận này.

Nơi nhận:

- Các cơ quan: VPTW, UBKTTW, BKTTW (để báo cáo),
- Đảng đoàn, Ban cán sự đảng; các Ban đảng tỉnh và các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (để thực hiện).
- UBMTTQVN, các tổ chức CT-XH tỉnh (để thực hiện).
- Các ban, sở, ngành tỉnh (để thực hiện).
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (để thực hiện).
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên (để thực hiện).
- VPTU, TKBTU,
- Lưu VPTU.

**T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ**



Nguyễn Hữu Nghĩa